

THÔNG BÁO

**KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY
về tiến độ triển khai 03 Chương trình mục tiêu quốc gia**

Ngày 14/8/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức buổi làm việc với các địa phương miền núi về tiến độ triển khai 03 Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG). Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy - Chủ trì buổi làm việc; đồng chí Nguyễn Chín, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo đảng bộ các huyện miền núi; các đồng chí phó chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Ban Kinh tế và Ngân sách, Ban Dân tộc, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; Văn phòng Tỉnh ủy; Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Sở Công Thương; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Y tế; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Giáo dục và Đào tạo; Ban Dân tộc tỉnh; Văn phòng Chương trình hỗ trợ giảm nghèo tỉnh; Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh; Văn phòng Điều phối chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh; đại diện thường trực huyện ủy, UBND các địa phương: Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Nam Trà My, Bắc Trà My, Tiên Phước, Hiệp Đức, Nông Sơn. Sau khi nghe đại diện Ban cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo tình hình triển khai 03 Chương trình MTQG tại các địa phương miền núi trong thời gian qua, những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất và ý kiến phát biểu của các đồng chí dự họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có ý kiến như sau:

Quảng Nam là một trong những tỉnh thực hiện cùng lúc 03 Chương trình MTQG tại các huyện miền núi (Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững; Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi). Qua hơn 02 năm triển khai thực hiện 03 Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh nói chung và địa bàn 09 huyện miền núi nói riêng đã đạt được một số kết quả tích cực. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở khu vực nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các xã đặc biệt khó khăn được tập trung đầu tư, cơ bản đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất, đời sống của người dân; diện mạo nông thôn, khu vực miền núi có nhiều đổi mới và phát triển theo đúng định hướng quy hoạch. Nhiều cơ chế, chính sách được ban

hành và triển khai thực hiện hiệu quả. Hầu hết mục tiêu, chỉ tiêu của các Chương trình MTQG đề ra trong năm 2021, năm 2022 đều cơ bản đảm bảo theo kế hoạch. Tuy vậy, việc triển khai thực hiện 03 Chương trình MTQG tại 09 huyện miền núi còn chậm so với yêu cầu; nhiều dự án, công trình triển khai dở dang, chậm tiến độ; tỷ lệ giải ngân nguồn vốn thực hiện so với nguồn vốn đã phân bổ đạt quá thấp. Ngoài các nguyên nhân được nêu trong Báo cáo số 469-BC/BCSD, ngày 08/08/2023 của Ban cán sự đảng UBND, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhận thấy trách nhiệm của một số cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thật sự quyết tâm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo; một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn biểu hiện e dè, né tránh trách nhiệm trong tổ chức triển khai thực hiện; công tác phối hợp, hướng dẫn của một số ngành chuyên môn cấp trên đối với cấp dưới chưa chặt chẽ, thiếu kịp thời.

Để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện và phát huy tối đa hiệu quả, lợi ích từ 03 Chương trình MTQG đối với sự phát triển của các địa phương miền núi, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị:

1. Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị liên quan của tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực hỗ trợ các địa phương triển khai 03 Chương trình MTQG; khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn, thẩm định, tập huấn chuyên môn cho các đơn vị, địa phương liên quan về tổ chức thực hiện các dự án, tiểu dự án, lập dự toán và thanh, quyết toán nguồn kinh phí thực hiện theo quy định; kịp thời phúc đáp, hướng dẫn tháo gỡ các vướng mắc của địa phương khi nhận được văn bản đề nghị.

Tăng cường kiểm tra, theo dõi, đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện, tiến độ giải ngân vốn của từng chương trình tại các địa phương; chủ động điều chuyển vốn đã phân bổ từ địa phương không đủ khả năng giải ngân hết vốn sang địa phương khác có nhu cầu nhằm đảm bảo cuối năm giải ngân 100% nguồn vốn ngân sách Trung ương. Tổ chức làm việc với các địa phương để xác định rõ thẩm quyền, định hướng chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; tổng hợp các vướng mắc vượt quá thẩm quyền của tỉnh để báo cáo Trung ương cho chủ trương giải quyết. Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện 03 Chương trình MTQG là căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy, người đứng đầu và là nội dung gợi ý kiểm điểm trách nhiệm năm 2023 đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.

2. Cấp ủy, chính quyền các địa phương miền núi, nhất là đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phải quyết tâm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, linh hoạt trong quản lý, điều hành, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân vốn 03 chương trình MTQG tại địa phương. Định kỳ ít nhất 01 lần/tháng,

đồng chí Bí thư Huyện ủy làm việc với UBND và các ban, ngành của huyện để lãnh đạo, chỉ đạo. Tập trung rà soát, đánh giá để có biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện đối với từng chương trình; trường hợp nhận thấy khả năng không thể thực hiện đúng kế hoạch vốn được giao thì phải khẩn trương báo cáo, đề xuất với UBND tỉnh xử lý. Kịp thời phát hiện, kiểm tra, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có biểu hiện ngại khó, thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Linh hoạt trong việc trung tập, biệt phái cán bộ, công chức, viên chức tham gia bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG.

Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với ngành cấp trên để được hướng dẫn cụ thể về chuyên môn, nghiệp vụ. Xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công, phân nhiệm rõ ràng, xác định trách nhiệm của từng cá nhân liên quan, lựa chọn cán bộ có năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm, đạo đức tốt để phụ trách trực tiếp từng nhiệm vụ, dự án, tiểu dự án. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh, xử lý ngay các tồn tại, bất cập, tuân thủ nghiêm tiến độ giải ngân theo kế hoạch đề ra. Phát huy vai trò, trách nhiệm của chủ đầu tư; nâng cao chất lượng công tác giám sát quản lý chất lượng thi công các công trình; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hợp đồng.

3. Đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy được phân công theo dõi, chỉ đạo đảng bộ các địa phương miền núi sắp xếp thời gian làm việc với cấp ủy địa phương để kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia.

Đề nghị Ban cán sự đảng UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
- HĐND, UBND tỉnh,
- Thành phần dự làm việc,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

**T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Phan Văn Bình